



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

\*\*\*\*\*

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ในการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม  
๒๕๖๐ อนุมัติเพิ่มวงเงินจัดสรรเงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้านให้แต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล  
ด่านชุมพล ทั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจชุมชน  
ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาชุมชนระดับฐานราก และ  
เกิดประโยชน์จากเงินทุนหมุนเวียนสูงสุด และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลได้ประกาศการจัดสรรเงินทุน  
โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน ตำบลด่านชุมพล ให้ได้รับการจัดสรรเงินกู้เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพใน  
เขตหมู่บ้าน โดยหมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับหมู่ ๒ - ๗  
ได้รับการจัดสรร หมู่บ้านละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรต้องไม่ค้างชำระเงินกู้เดิม และ  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่มี  
ภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านติดต่อขอรับแบบคำร้องขอกู้เงินทุน โดยเสนอผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือเวทีหมู่บ้าน  
ร่วมกันพิจารณา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ พิจารณา นั้น

คณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลได้มีมติอนุมัติในการประชุม เมื่อ  
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองแสง(แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) หมู่ที่ ๓  
บ้านคลองแสง จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กู้ยืมเงินทุนเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

พันตำรวจตรี

(วุฒิพงษ์ โสภางษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล



# ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์สาร ๐-๓๕๕๑-๐๘๔๓, ๐๘๖-๑๓๕๒๑๐

[www.danchumpon.go.th](http://www.danchumpon.go.th)

E-mail : [danchumpon@hotmail.com](mailto:danchumpon@hotmail.com)

เรื่อง การทำสัญญาเงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพลได้อนุมัติการกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้แก่กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ - เลี้ยงปลา หมู่ที่ ๑ บ้านตำบลชุมพล จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงนามจัดทำสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

โดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล